
จากคนทํางานเบือ้งหลังธรรมดา มุงสูความฝันเอเจน

ซี่พีอารแถวหนาของเมืองไทย “จริงใจครีเอชั่น” กับ

การรีแบรนดตัวเองครัง้ใหญปี 2018 เป็น “JJC
GROUP”

“จุดเริ่มตนของจริงใจครีเอชัน่ มาจากตอนที่ฝนอายุ 26 ปี ตอนนัน้เพิ่งเรียนจบปริญญาโทใหมๆ และงานประจําที่

ทําอยูตอนนัน้คือการเป็นโปรดิวเซอรรายการทีวีรายการหน่ึง ซึ่งดวยความที่ตัวเองชอบทําอะไรหลายอยางและชอบ

เรียนรูสิ่งใหมๆ เราเลยรูสึกเบื่องานประจําและอยากทําอะไรเป็นของตัวเอง และอาจจะเป็นจังหวะที่ดีของฝนที่ไดเจอ

กับพี่คนหน่ึงซึ่งแกก็มีครอบครัวและแกกําลังหาอะไรที่ทําเป็นของตัวเอง เราเลยตัดสินใจออกจากงานประจําทัง้คู

และจดทะเบียนบริษทัซึ่งตอนแรกไมใชจริงใจครีเอชัน่ แตจดเป็นอีกชื่อหน่ึง ตองบอกกอนวาฝนเองตลอดชีวิตการ

ทํางานที่ผานมาไมเคยทําอาชีพพีอารมากอนประสบการณการทํางานของฝนจะเป็นการผานงานดานนิตยสาร วิทยุ

และโทรทัศนมา ดวยความที่เราเรียนนิเทศศาสตรมาเรามองวาทุกศาสตรมันคือภาพเดียวกันอยูที่เราจะเลาเรื่อง

อยางไรใหผูรับสารเขาใจ ฉะนัน้ตองบอกวาจุดเริ่มตนของฝนอาจจะตางจากผูบริหารบริษทัเจาอื่น สิ่งที่ฝนมัน่ใจคือใจ

และความจริงใจที่เราตัง้ใจทํางานใหกับลูกคา นัน่คือแนวทางในการทํางานของฝน และดวยความโชคดีของฝนเพราะ

หลังจากเปิดบริษทัไดเพียง 7 วัน เราก็ไดรับการเซ็นสัญญาใบที่1 ของบริษทัเรา จากคุณตอบ-อิทธิพัทธ พีระเดชาพัน

ธ CEO ผูกอตัง้ บริษทั เถาแกน อย ฟ ูดแอนดมารเก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) ซึ่งตองบอกวาเป็นอะไรที่ฝนปลื้มใจมาถึง

ทุกวันน้ี ยอนไปเมื่อ 7 ปีที่แลว ตอนนัน้เราแคคนทํางานเบื้องหลังคนหน่ึง ขายงานก็ไมเป็นเพราะทําแตงานเบื้อง

หลัง และเป็นผูสื่อขาวอยางเดียว แต ณ วันที่เราไดรับเกียรติจากคุณตอบเราพรีเซนทการทํางานของเราเต็มที่ คือใน

ใจก็คิดวาไดไมไดไมเป็นไร แตเราทําใหเต็มที่ในสวนของเรา เขาจะซื้อหรือไมซื้อมันอยูที่ตัวเขาแลวละ ปรากฏวา

หลังจากพรีเซนทเสร็จ คุณตอบตกลงซื้องานของฝน ซึ่งความรูสึก ณ ตอนนัน้ดีใจมากๆ และสิ่งที่ฝนจําไมเคยลืม

คุณตอบบอกวาเหตุผลที่เขาซื้องานฝนเพราะเขามองเห็นความจริงจังและความตัง้ใจจากแววตาที่มุงมัน่ เพราะเขา

เขาใจความรูสึกนัน้ดี เมื่อตอนที่เขาเสนอขายสาหรายทอดใหกับรานคายานเยาวราชสมัยที่ทําธุรกิจใหมๆ เขาเชื่อวา

เราจะประสบความสําเร็จเพราะเราตัง้ใจและมุงมัน่ ซึ่งตองบอกวาคุณตอบน่ีมีบุญคุณกับฝนมาก จะกี่ปีฝนก็ไมเคยลืม

เลย โอกาสในวันนัน้ที่คุณตอบใหมันถึงทําใหฝนอดทนและพาจริงใจครีเอชัน่มาถึง 7 ปี เพราะใบเสนอราคาใบแรกที่

คุณตอบเซ็น” คุณฝน- ศิริลัคณา เอียดวิจิตร กรรมการผูจัดการ บริษทั จริงใจ ครีเอชัน่ จํากัด เลาเรื่องราวความเป็น

มาของบริษทัที่เธอสรางขึ้นเองดวยแววตาแหงความภาคภูมิใจ

บริษทัจริงใจ ครีเอชัน่ ในวันน้ี เขาสูปีที่ 7 แลว ดวยวิสัยทัศนในการใชใจทํางานจริงๆ จะบุกป าฝ าดงก็ไมเกี่ยงของผู
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บริหารสาวคนเกง ซึ่งแมจะมีอุปสรรคเขามาบาง แตเธอก็ยังยืนหยัดที่จะนําประสบการณจากงานเบื้องหลังในวงการ

สื่อมาใชกับงานพีอาร เพื่อรับมือกับโลกในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเชนในปัจจุบัน

จากงานเบื้องหลัง สูเจาของบริษทัพีอาร

ตองบอกกอนวาตอนแรกเราไมไดชื่อ จริงใจ ครีเอชัน่ คือปีแรกของฝนกับการทําบริษทัของตัวเอง ถามองในแงของ

กําไรตองบอกวาดีเลยคะ เพราะเราทําเองแทบทุกอยางดวยความที่ตอนนัน้อายุยังน อย ขายงาน คิดงาน ประสานสื่อ

ทําเองหมด บางครัง้ลูกคาใหทํางานอีเวนทดวย ฝนรับหมดและคุมคนเดียว คือ ถาเป็นเรื่องของงานสบายมากสูตาย

แตพอเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเงินน่ีคือไมดีเลย บริษทัติดลบ เป็นหน้ี พี่หุนสวนแกก็ตองกลับไปทํางานกับครอบ

ครัว ซึ่งถือวาเป็นวิกฤติของฝนพอสมควร ถาเป็นคนทําธุรกิจจะรูวาเมื่อเราทําไประยะหน่ึง หากประสบปัญหาจะมี

ทางเลือกใหเรา 2 ทางคือเดินหน าตอหรือถอยหลัง ชวงนัน้ก็มีเจานายเกามาชวนใหกลับไปทํางานประจํา เราเองก็

ชัง่ใจนะ แตตอนนัน้คือมีหน้ีจากการลงทุนทําบริษทัแลว และเราก็รูสึกวาทําไมตองเป็นหน้ี ทัง้ๆที่เราคิดวามันนาจะ

ไดกําไร ก็เลยมองหาสาเหตุ จนในที่สุดเราก็ตัดสินใจเดินหน าไมหันหลังกลับไปทํางานประจํา และไมมีหุนสวนเราลุย

คนเดียว โดยจางพนักงาน 2 คน และก็นาตลกที่คนที่ยื่นมือเขามาชวยตอนที่เราลม ซึ่งตอนนัน้บริษทัเปิดได

ประมาณหน่ึงปีก็เป็นเถาแกน อยอีก เพราะโอกาสจากคุณตอบ เถาแกน อย ที่ใหฝนทํางานทําใหฝนสามารถเอาเงินมา

ใชหน้ีหมดเลย แลวเริ่มตน จากนัน้มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ จนทุกวันน้ีผานมาเขาสูปีที่ 7 แลว

จะบอกวาดวยความที่ผานประสบการณทํางานสื่อมารอบดาน ทําใหจริงใจเป็นพีอารที่ไมเหมือนใคร?

อาจจะเป็นความโชคดีของฝนที่มีประสบการณการทํางานที่หลากหลายในดานวิชาชีพสื่อ ซึ่งแนนอนวาทุกอาชีพใน

สายนิเทศศาสตรตองมีความครีเอทีฟ เวลาที่ออกไปขายงาน เราเลยไมไดมองแคเรื่องของพีอาร แตเรามองเห็น

โอกาสทุกอยางที่สามารถสรางงานที่ดีใหกับลูกคาได เราเอาความครีเอทีฟเขามาตอยอดกับพีอาร ทุกวันน้ีฝนก็จะ

บอกน องๆที่เขามาตลอดนะวาเราไมใชพีอาร แตเราเป็นครีเอทีฟพีอาร เวลาทํางานเน่ียเราจะวิเคราะหจากขางนอก

ดวย สมมุติวามีลูกคาที่ทําเครื่องสําอางเขามา เราถึงขัน้วาออกไปทํา R&D ใหลูกคา ดวยการไปคุยกับแมคาตามตู

จําหนายเครื่องสําอางอะไรแบบน้ีเลยนะ คือจําเป็นตองรูอินไซทขนาดนัน้ ฝนก็ไมแนใจนะคะวาพีอารที่อื่นเคาทําแบบ

น้ีรึเปลา แตสําหรับจริงใจครีเอชัน่แลว เราลงลึกถึงดีเทลมากๆ ก็เป็นไปตามชื่อบริษทัแหละคะ เพราะเราเป็นจริงใจ

คือจริงๆแลวคําวาจริงใจเน่ีย จริงๆมันแยงกับงานพีอารนะ พีอารมันคือการสรางภาพอะไรแบบน้ี แตเราตองการ

เลนคําวาการสรางภาพที่สมบูรณแบบที่สุดแลวความจริงใจสําคัญที่สุด เราสรางภาพไปแตลูกคาไมสามารถจับตอง

ความจริงใจที่เราตองการนําเสนอ การพีอารก็ถือวาไมประสบความสําเร็จ อยางบุคลิกฝนน่ีก็คือ ปกติแลวจะไมมีใครรู

เลยวาเราเป็นเจาของบริษทั เราชอบที่จะอยูขางหลัง ไมชอบออกงานสังคม ไมใชแบบจะจา แตเมื่อพี่น องผูสื่อขาวมา

งานฝนเต็มที่ ดูแลใสใจใหความสําคัญกับทุกๆคนเรื่องงานฝนลงดีเทลคือจริงจังมากๆ จุดแข็งของพีอารฝนวาเราตอง

รูจริง ตองสื่อสารเป็น และตองรับผิดชอบคําพูด พี่ๆน องๆสื่อมวลชนนารัก แคเราเขาใจสิ่งที่เรานําเสนอ และตอบ

คําถามหรือใหขอมูลที่สามารถเป็นขาวได ที่สําคัญตองไมผัดวันประกันพรุง มีมารยาท มีมนุษยสัมพันธที่ดี ฝนวา

ความสําเร็จในอาชีพพีอารก็ไมไดไกลเกินฝัน



ลูกคาของจริงใจครีเอชัน่ สวนใหญเป็นกลุมไหน?

จริงๆเรามีลูกคาอยูทุกกลุมนะคะ หรือถาจะแยกเป็นกลุมใหญก็คือ มีทัง้ราชการและเอกชน อยางราชการเน่ีย เราก็มี

ลูกคาอยูในเกือบทุกกระทรวงนะ เพราะอยางที่บอกคือเราทําทัง้พีอาร อีเวนท แลวก็ผลิตสารคดีดวย สวนของเอก

ชนเน่ีย ก็มีลูกคาทุกประเภท ไมวาจะเป็นอาหาร บริการ หรือเครื่องสําอางความสวยความงามอะไรแบบน้ี แลวก็มี

ลูกคาทุกขนาด ตัง้แตบริษทัใหญ ไปจนถึง SME ที่เพิ่งเริ่มตัง้ อยาง CP เน่ีย เคาก็ใหโอกาสเรามาโดยตรงเลยนะ ไม

ไดผานเอเจนซี่ ก็ทําใหเคามาหลายปีแลวนะคะ หรือแมกระทัง่ SME ที่เปิดใหมซึ่งในตลาดก็มีอยูหลายแบรนด คือ

จรงิ ๆแลวฝนชอบอะไรที่ใหมๆ นะ แบบวาลกูคาไมเคยทาํอะไรมากอนเลย ใหเรามาดแูลเรื่องสรางแบรนดที่แรก อนัน้ี

ถือเป็นความทาทายของจริงใจครีเอชัน่ เลยนะ คือเราจะไมใชแนวแบบพีอารจา เนนสงขาวหรืออะไรแบบน้ี แตเราจะ

ชวยคิด วางแผน คือไมไดทําตามสัง่อะคะ พีอารบางที่อาจจะเนนสรางขาว ขายประเด็นนูนน่ีนัน่ แตเรามองในเรื่อง

ของการขายการตลาดมากกวา เพราะเวลาที่ลูกคาเขามาจางเราเน่ีย สิ่งที่เคาหวังก็คือการมีชื่อเสียงใหแบรนดเป็นที่รู

จัก แตพอมีชื่อเสียงแลวตอจากนัน้คืออะไร ซึ่งถาเป็นงานพีอารเลยจริงๆก็จะคิดแควาตองชื่อเสียงและเป็นที่รูจักนะ

แตไมไดคิดตอวาแลวลูกคาจะขายไดมัย้ สวนเราคิดขามสเต็ปไปจนถึงขัน้ที่วาแลวลูกคาจะขายไดมัย้กับสิ่งที่เรา

ทําไป หรือแมสเสจเหลาน้ีมันใชมัย้ แลวผลตอบรับไดกลับมาก็ดี คือลูกคาหลายๆรายจะบอกวาฟีดแบคกลับมาดี น่ีก็

คือความสําเร็จของเรา

ชอบลูกคาที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจ?

ใชคะ เพราะเหมอืนเราไดเริม่ตนไปกบัเคานะคะ บางคนเน่ียเขามาหาฝน เคาไมไดมีเงนิเยอะ หรอืบางคนเราเขาไปน่ี

คือไมรูเรื่องกราฟฟิคเลย แลวเราก็เขาไปทํางานกับเคาตัง้แตแรก คือเหมือนเราไดนับหน่ึงมาดวยกัน พอนับหน่ึงมา

ดวยกันเน่ีย ฉะนัน้ก็คือเป าหมายของเราดวย จริงอยูที่การทําธุรกิจมันก็ตองไดเงิน แตมากกวานัน้ก็คือวันที่ลูกคา

ประสบความสําเร็จ ฝนเองก็พูดไดเต็มปากวาเป็นเพราะเรา อันนัน้ฝนชอบมากนะ คือแบบถาเป็นลูกคาใหมๆมาเน่ีย

ขอใหมาหาเราเถอะ เราโอเคมาก คืออยากทําใหเคาประสบความสําเร็จ แลวเราก็โตไปกับเคาประมาณน้ีคะ เรื่องเงิน

จะมากหรือน อยฝนไมไดแครเลยนะ เพราะครัง้นึงที่เราเคยเริ่มทําธุรกิจมา เราก็เป็นแบบน้ี ฝนเลยมองวาความ

สําเร็จมันก็คือตรงนัน้ ฝนมองวาทุกคนก็ตองเริ่มจากนับหน่ึงไง ฉะนัน้เราก็อยากเริ่มตนนับหน่ึงไปกับเคา แลวพอได

เห็นลูกคาเติบโตขึ้นไดเราเองก็แฮปป้ีไปดวย

พอจะยกตัวอยางไดไหมวาแฮปป้ีกับงานไหนมากที่สุด?

ถาตอบวาทุกงานน่ีจะดูโลกสวยไปไหม (หัวเราะ) อันน้ีคือพูดจริงๆนะ เรารูสึกวาทุกงานคือความตัง้ใจ ฝนตัง้ใจกับ

ทุกงานจริงๆ คือเหมือนจะฟังดูโลกสวยนะ แตมันคือเรื่องจริง ฝนจะอินกับทุกงานไมวางานเล็กหรืองานใหญ จะจาง

หลักหมื่นเราก็ตัง้ใจ หลักแสนเราก็ตัง้ใจ น องๆที่น่ีทุกคนถูกปลูกฝังเรื่องของความซื่อสัตยตอลูกคา ฝนจะพูดเสมอวา

1 บาทที่ลูกคาจางมันมีคามาก เพราะเขาเชื่อใจเรา เขาฝากความหวังไวกับเรา ฝนและลูกน องทุกคนจะตัง้ใจและ

ทุมเทกับทุกงาน ฉะนัน้คือทุกงานที่เราทํา เราก็รูสึกภูมิใจกับมันทัง้หมด ไมมีวางานน้ีดังแลวเราภูมิใจมากกวา หรือ

งานน้ีไมดังเราเลยไมภูมิใจ แบบน้ีไมมี เพราะเวลาทํางานเน่ีย เราก็ลุยกันทุกคนจริงๆ จะขึ้นเหนือลงใต ตากแดด



ตากฝน เราไมเกี่ยง อันน้ีคือความเป็นจริงใจ อยางที่บอกแหละคะวาเราเป็นไดทุกอยาง แลวก็ภูมิใจกับทุกๆงานที่ทํา

คืออาจจะไมไดดูสวยหรูในคําพูดนะคะ แตในทางปฏิบัติคือเรามัน่ใจวาสุดทายแลวผลงานที่ออกมา มันมีคุณคาและ

ลูกคาก็พอใจกับมัน นัน่คือปลายทาง คือน่ีไมไดพูดเองนะแตผลตอบรับจากลูกคามาเป็นแบบนัน้ เคาแฮปป้ีกับงานเรา

เราก็ถือวาเราก็ประสบความสําเร็จแลว

สินคาของลูกคาแตละรายก็จะแตกตางกัน มองยังไงวาจะใชวิธีทําพีอารแบบไหน

สินคาในหน่ึงแบรนดเน่ีย ฝนมองไปที่ทารเก็ตของเคานะคะ วาทารเก็ตคืออะไร เชนบางทีลูกคาวางทารเก็ตไวที่คน

ธรรมดาทัว่ๆไปแตกลับตัง้ราคามาสูง อันน้ีก็จะทําใหขายยากนะ ฉะนัน้คือเราก็ตองมีความรูในเรื่องของการตลาดเขา

มาดวย คือบางทีถาคุณตัง้ราคามาแพงเน่ีย นัน่แปลวาคุณก็ตองมีทารเก็ตที่ชัดเจนมาอยูแลวนะ คือเราตองมีความรู

ในเรื่องของการตัง้ราคาอะไรแบบน้ีดวย ซึ่งฝนเองตอนน้ีก็กําลังพัฒนาตัวเองในดานน้ีอยู คือเรามาจากครีเอทีฟมา

จากสื่อคะ งานเรื่องบริหารน่ีจะไมรูเรื่องเลย ปัจจุบันฝนก็กําลังเรียนตอดานบริหารที่นิดา ก็ใกลจะจบแลว เพื่อมา

ทําตรงน้ีเลยโดยตรง คือปี 2018 เราตัง้ใจจะรีแบรนดตัวเองเป็น JJC Group ดวยคะ คือ บริการของเรานอกจาก

เรื่องของพีอารซึ่งเป็นจุดแข็งมากๆแลวเรายังมีบริการทางดานการจัดอีเวนท งานนิทรรศการ การรับผลิตสื่อวิทยุ-สื่อ

โทรทัศน รวมไปถึงการทําออนไลนมารเก็ตติง้ และที่แตกสาขาออกมาคือการทําสํานักขาวออนไลนซึ่งตรงสวนน้ีสามี

จะเป็นคนบริหาร

สาเหตุที่จะรีแบรนดจากจริงใจ ครีเอชัน่ เป็น JJC Group?

เพราะจริงใจครีเอชัน่เน่ียอยูมา 7 ปีแลวคะ และตลอด 7 ปีที่ผานมาเน่ียเราบริการกันมาแบบลูกทุง คือถาถามวาเรา

อยูไดไหมตอนน้ี ก็คืออยูไดคะ แตไมสามารถเดินหน าตอไปได เป าหมายของฝนวันน้ีก็คือเราเองก็ไมไดคิดอะไรแบบ

เดิมอีกแลว คือหลังจากแตงงาน ฝนก็ไดสามีเขามาชวยในเรื่องของการบริหาร ทําใหเรามองเป าหมายไปไกลมากขึ้น

จากเมื่อกอนคิดคนเดียวแตตอนน้ีมีคูคิดเราก็ขยายและปรับปรุงบริษทัมากขึ้น ตอนน้ีเรารีแบรนดทัง้องคกร มีการ

ทําออฟฟิศใหม ปรับโครงสรางบริษทัชัดเจน จากที่เมื่อกอนคิดเองขายเอง แตเดี๋ยวน้ีเรามีเซลสขายงาน มีแผนผัง

การทํางานชัดเจนขึ้นคะ น องๆที่บริษทัเราก็มีการสงเสริมเรื่องของความรู ใครอยูกับเราครบ 5 ปี เราก็จะใหทุนศึกษา

ตอ คือ เรามองวาบุคลากรดานบุคคลสําคัญมาก เมื่อพนักงานดีงานดีๆก็จะมาคะ

มองไปที่ตลาดประเทศเพื่อนบานดวย?

มองคะมอง ก็คือพอมีเรื่องของ AEC เขามาเน่ีย เราก็กลับมามองที่ตัวเอง อยากจะพัฒนาตัวเองกอน คือรูสึกวาเรื่อง

ของภาษามันเป็นเรื่องสําคัญที่เราตองพัฒนามากขึ้น ตอนน้ีก็มีลูกคาเจาหน่ึงที่เคาจะไปทําตลาดที่เวียดนาม สวนตัว

ฝนเองก็อยากเขาไปทําตลาดที่ลาว พวกพีอารหรืออีเวนทอะไรพวกน้ี เราก็จะเริ่มเรียนรูกันไปจากตรงนัน้คะ

สัดสวนงานระหวางงานพีอารกับอีเวนท

สําหรับงานพีอารน่ีก็ประมาณ 50% อีเวนทก็นาจะซัก 20% และอีก 10% ก็เป็นเรื่องของโปรดักชัน่ ผลิตโฆษณา

ทําสปอตวิทยุโทรทัศน สวนอีก20% ในอนาคตก็อาจจะเป็นโซลูชัน่ใหมของบริษทัซึ่งก็คือเรื่องของออนไลนคะ คือตัง้



เป าไววาหลังจากรีแบรนดแลวเราก็จะมีเซอรวิสที่ครอบคลุมมากขึ้น อยางเรื่องของออนไลนโซลูชัน่เน่ีย ตอนน้ีเราจะ

มีลูกคาที่แบบขอใหเราวางกลยุทธเรื่องของออนไลนใหหนอย เราก็จะทําในเรื่องของคอนเทนตใหเคาดวย แลวก็มี

พวกการวาง Influencer, Blogger ในแตละกลุมสินคาเพื่อเสริมสรางภาพลักษณและยอดขายใหกับลูกคา

คิดวาออนไลนกําลังมาแรง สําหรับการทําพีอาร?

คนทัว่ไปอาจจะมองวาสื่อออนไลนกําลังมาแรงอยูเลย แตสําหรับฝนนะ ฝนวาการสรางแบรนดขึ้นมาหน่ึงแบรนดน่ี

ออนไลนอยางเดียวมันอาจจะไดแคความฉาบฉวยและความเร็ว โอเคจริงอยูที่มันลงทุนน อย มันไว แตวาถามองถึง

ความยัง่ยนืและคณุคาที่ผูบรโิภคจะใหกบัแบรนดเน่ียฝนวาน อยนะ และการสรางความยัง่ยนืและคณุคาตอแบรนดเน่ี

ยก็ยังจําเป็นตองใช Traditional Media ก็คือใชตาดูหูฟังเหมือนเดิม ฝนวายังไงคนก็คือคน คอนซูเมอรก็คือ คอนซู

เมอร ถาจะเอาเทรนดเอากระแสก็คือออนไลน แตถาจะพูดเรื่องของการสรางแบรนดใหยัง่ยืน ฝนก็ยังมองวามัน

จําเป็นตองใชทุกสื่อ 360 องศาเหมือนเดิม คือถาเป็นจริงใจครีเอชัน่นะ ถาขายงาน จริงใจครีเอชัน่จะบอกกับลูกคา

แบบน้ีคะ จริงๆ ถาจะเอางายเราขายแบบออนไลนก็ได เชียรออนไลนอยางเดียวเลย แตเรื่องความยัง่ยืนมันไมได ไม

งัน้แบรนดที่ขายในออนไลนจะกระโดดมาออฟไลนกันทําไม จะสังเกตไดวาหลายๆแบรนด อยางแบรนดที่เราดูแลอยู

ในปัจจุบันก็มี นีออน ไวท ไทยแลนด คือเป็นแบรนดที่เติบโตในออนไลนมา 100% เลย แลวก็โตมากดวยแตวันน้ีก็

ลุกมาทําออฟไลนเสริมเพื่อความแข็งแรงและความนาเชื่อถือใหกับแบรนด

แลวคุณฝนคิดวาอนาคตของสื่อจะเป็นอยางไรตอไปคะ?

ตามความจริงที่เกิดอยูตอนน้ีก็คือ สิ่งพิมพก็คงจะหายไปเรื่อยๆนะคะ เพราะทุกคนเริ่มเปลี่ยนมาใชออนไลนกันหมด

คือออนไลนเน่ียจะมีอิทธิพลมากขึ้น อันน้ีเรามองในแงของธุรกิจนะคะ แตถามองในแงของคุณคาและความยัง่ยืนก็

จะกลับไปที่คําถามเมื่อกี้ ฝนเองก็ไมไดปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะ แตพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมาแลว

ตัวเราเองก็ตองพัฒนาตามขึ้นไป คือเราก็ไมไดปิดรับนะ แตถาถามถึงคุณคาเน่ียสําหรับตัวฝน ฝนก็ยังคิดวามันยัง

เป็นสื่อหลักอยู

การเปลี่ยนแปลงพวกน้ีสงผลกระทบอะไรกับเราบางไหม

ก็กระทบกับเรามากเหมือนกัน แตถาเรามองถึงผลกระทบก็อยางที่บอกแหละ เราจะมัวนัง่อยูเฉยๆไมได เราเองก็

ตองพัฒนาตัวเองตาม คืออาจจะมีแผนกออนไลนแยกออกมาเลย แตออนไลนเอาจริงๆถาเอาเป็นเรื่องเป็นราวแลวก็

ไมใชเรื่องงายๆนะ คือเว็บไมไดทํายากหรอกคะ แตถาทําใหดีมันยาก คือระบบหลังบานอะไรที่มันเยอะมาก แลวเรา

เองก็อยากจะใหออกมาดีที่สุด สําหรับเรื่องของการเขียนคอนเทนทเราก็กําลังขยับขยายเพื่อรองรับความตองการ

ของลูกคาทุกรูปแบบ

ตอนทํางานมีปัญหาอะไรที่นาหนักใจบางไหมคะ?

ปัจจุบันนอกจากเรื่องของเทคโนโลยี จะมีเรื่องของการตัดราคา คือในวงการน้ี มีบริษทัแบบเราเยอะมาก แตละคนก็

มีจุดออนจุดแข็งเป็นของตัวเอง ซึ่งของฝนเน่ีย สิ่งที่ทําใหเราอยูมาได หน่ึงคือคุณภาพของงาน และราคาซึ่งก็ไมได



แพงเวอรจนลูกคาจับตองไมได สวนการวางกลยุทธหรืออะไรตางๆเน่ีย เราก็มัน่ใจวาเราวางได แลวไมใชแบบแค

ทฤษฎี ในเชิงปฏิบัติมันก็เป็นไปได แตก็เขาใจนะดวยสภาพเศรษฐกิจ ลูกคาเองก็ตองเลือกที่ถูกกวา ถาถามฝนถึง

เรื่องที่นาหนักใจในวงการพีอาร ก็คือเรื่องการตัดราคาน่ีแหละคะ แตฝนวามันคงไมไดกระทบกับฝนแคคนเดียวนะ

ทุกบริษทัก็อาจจะตองเจอแบบน้ีเหมือนกัน

ปัญหาน้ีคือเพิ่งเจอ หรือมีมานานแลว?

อาจจะนานแลวนะคะ คือฝนไมรูหรอก เวลาทํางานเราก็เองจะโฟกัสแตกับงานที่เราทํา โฟกัสไปที่เป าหมายของเรา

เป าหมายของจริงใจ ครีเอชัน่ ฝนมองแควาเรากําลังทําอะไรอยู จะไมมองวาคนนัน้ยังไง คนน้ียังไง หรือตองไปไล

ตามคนน ูนคนน้ี เพราะเรารูสึกวาแตละคนก็มีการเดินทางที่แตกตางกัน ที่รูมาก็เพราะมีพี่ๆ มาบอก อยางที่บอกไงคะ

วาเราชอบการนับหน่ึง เราจะไมเดินตามหลังใคร เราสรางของเราขึ้นมา ฉะนัน้คือลูกคาหลายๆเจาที่เราป้ันขึ้นมามัก

จะโดนโฉบไปคอนขางเยอะ อันน้ีคือเป็นปัญหาเหมือนกัน แตวาสุดทายเราก็ไมไดโทษลูกคา ไมไดโทษใคร ก็ถือวาถา

เราทําดีที่สุด ลูกคาก็คงไมไปจาก สรุปคือเรามองวาทุกปัญหาคือโอกาสที่ทําใหเราหันกลับมามองตัวเองและปรับปรุง

ตัวคะ

ความทาทายของปัญหาที่เจอ นอกจากการตัดราคาแลว ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีดวย?

ใชคะ ปัจจุบันน้ีพอออนไลนมาแรงเน่ีย ตองยอมรับวาสื่อเกาเน่ียก็จะถูกลดบทบาทลงมาก หมายความวาเม็ดเงิน

หน่ึงกอนถาถูกเอามาใชกับพีอารเน่ีย ลูกคาอาจจะรูสึกวาออนไลนเขาถึงไดมากกวา แตในจุดที่เรามองมันมีทัง้ขอดี

ขอเสียนะ คือในสวนของออนไลน ก็อาจจะมาเร็วไปเร็วหนอย แตสําหรับเรา ในสงครามออนไลนแบบน้ีเราจะปรับตัว

ยังไง เราก็เลยปรับตัวตาม เราก็เลยมีเซอรวิสที่เราทําขึ้น คือเราทําสํานักขาวของตัวเองดวย ชื่อสํานักขาวปากตอ

ปาก ก็ตอนน้ีกําลังกันพัฒนาอยูตอนน้ี และในอนาคตก็จะมีเรื่องของแพลตฟอรมที่จะเป็นออนไลนมากขึ้นเพื่อที่จะ

รองรับลูกคาใหมากขึ้น

มองอนาคตของจริงใจ ครีเอชัน่ไวยังไง

ก็มองในระยะใกลในปีน้ีกอนนะคะเพราะถือวาเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญของเรา หลังจากรีแบรนด จริงใจครีเอ

ชัน่ เป็น JJC GROUP ในปี 2018 ซึ่งถือวาปีน้ีเป็นการรีแบรนดิง้ตัวเองครัง้ใหญทัง้ภายในและภายนอกองคกร ชื่อ

บริษทั ชื่อโลโกเราเปลี่ยนหมด เราคงทํางานตามเป าหมายใหดีที่สุดรักษามาตรฐานเพื่อความพึงพอใจของลูกคา

โครงสรางการทํางานแตละสวนก็ตัง้ใจทํางานใหบรรลุเป า กาวสูแถวหน าของวงการเอเจนซี่ในเมืองไทยและถาโชคดี

เราคงไดขยับขยายไปในประเทศ AECคะ ฝนจะเป็นคนที่ชอบมองปัจจุบัน ตัง้ใจทําปัจจุบันใหดี อนาคตจะดีเอง ที่

สําคัญไมวาจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร “ความจริงใจตอลูกคา”น่ีคือแนวทางการทํางานของฝนตลอดมาและตลอดไป

ดวยบุคลิกที่เป็นกันเองและมุมมองที่เป็นบวกของคุณฝน ซึ่งเธอยํ้ากับเราอยูตลอดในชวงเวลาที่คุยกันวา ในวิกฤตก็

มีโอกาส เพียงแตเราตองกลับมามองและแกไขขอบกพรองของตัวเอง เพื่อปรับตัวไปตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้น แสดงใหเห็นวา การเรียนรูและพัฒนาตัวเองอยูเสมอ ยังเป็นคุณสมบัติสําคัญไมวาคุณจะทําธุรกิจอะไรอยูก็ตาม

และความสําเร็จของ “จริงใจ ครีเอชัน่” ที่กําลังเติบโตขึ้นเป็น “JJC GROUP” น้ีก็คงเป็นอีกตัวอยางที่พิสูจนใหเห็น



ไดเป็นอยางดี


